

# **Sách giáo khoa mới-Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - bộ môn Toán lớp 10 tại Trường THPT Bình Phú năm học 2022 - 2023 không còn khô, khó nữa !!!**

Lâu nay, không ít học sinh có tâm lý ngại học môn Toán vì khô và khó. Sách giáo khoa mới môn Toán - chương trình 2018, học sinh Trường THPT Bình Phú sẽ thích học môn Toán, vì nó không còn khô và khó nữa!

Chương trình sách giáo khoa mới môn Toán tại Trường THPT Bình Phú năm học 2022 - 2023 được thiết kế sinh động, dễ dạy và dễ học. Nhiều điểm ưu việt:

Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 nhằm cung cấp cho học sinh và giáo viên một bộ sách phù hợp với điều kiện dạy và học tại trường. Bộ sách giáo khoa Toán mới tại Trường THPT Bình Phú được chọn đạt những triết lý chung của tất cả những người cầm bút viết bộ sách giáo khoa, bám sát vào những yêu cầu cần đạt của chương trình môn Toán năm 2018 tại mỗi lớp học, có hệ thống ví dụ và bài tập về mạch kiến thức từ cấp THCS đến cấp THPT. Sách giáo khoa viết cho học sinh, vì học sinh, bắt đầu từ học sinh và hiểu học sinh.

Đội ngũ Thầy Cô giáo giàu kinh nghiệm Trường THPT Bình Phú cùng với bộ sách giáo khoa mới sẽ giúp học sinh tăng cơ hội tự học, tự sáng tạo kiến thức để phát triển năng lực, thực hiện đúng phương châm: “Mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống”. Sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022 - 2023 Trường THPT Bình Phú cũng có tính tích hợp và tính tích cực cao, Thầy Cô sẽ tổ chức các hoạt động cho học sinh theo đúng tinh thần chương trình mới, khắc phục được nhược điểm của sách giáo khoa trước đây là tổ chức hoạt động cho học sinh nhưng cấu trúc tổ chức chưa rõ ràng. Thầy trò Trường THPT Bình Phú năm học 2022 - 2023 áp dụng sách giáo khoa lớp 10 mới do những chuyên gia am hiểu về giáo dục phổ thông, những người chịu trách nhiệm về chương trình giáo dục phổ thông viết, thêm vào đó sách có phiên bản điện tử kèm theo giúp phụ huynh cũng có thể theo dõi quá trình học tập của con, có bài tập tương tác để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng...

**Tổ Toán !**